



ฉบับที่ 03/2563

เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2563 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นบ้าง จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่อง ตามกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง ด้านสาขาเศรษฐกิจสำคัญอื่นยังคงหดตัว ได้แก่ ผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัว จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวตามการส่งออก และการผลิตน้ำตาลทรายหดตัวตามปริมาณอ้อยที่ลดลงจากภัยแล้ง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น ตามราคาอาหารสด โดยเฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน และราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เพิ่มขึ้น สำหรับภาคการเงิน เดือนธันวาคม 2562 เงินฝากคงค้างขยายตัวสูงขึ้น จากเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง ขณะที่สินเชื่อคงค้างชะลอตัว จากสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อรถยนต์ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หดตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึ้นบ้างจากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่อง ตามกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวสูงขึ้น ตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่ขยายตัวจากการจัดกิจกรรมกีฬาในจังหวัดหลักที่มีจำนวนผู้ร่วมงานมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้รายได้หมวดโรงแรมและภัตตาคารกลับมาขยายตัว อย่างไรก็ตาม มองไปข้างหน้า ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยังมีทิศทางชะลอตัว ตามกำลังซื้อผู้บริโภค และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัว

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัวเล็กน้อย จากปัจจัยด้านราคา ตามราคาข้าวเปลือกเหนียว อ้อยโรงงาน และปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวต่อเนื่อง จากผลกระทบของภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตอ้อยโรงงาน และมันสำปะหลังลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ โดยรายจ่ายลงทุนหดตัวในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ด้านรายจ่ายประจำหดตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่มีการเบิกจ่ายในเดือนนี้

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามภาวะการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว และการส่งออกที่ยังหดตัวในหลายหมวดสินค้า ทำให้การนำเข้าสินค้าทุน โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลดลง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวตามการส่งออก และการผลิตน้ำตาลทรายหดตัวตามปริมาณอ้อยที่ลดลงจากภัยแล้ง รวมทั้งการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวตามการย้ายฐานการผลิตเพื่อบริหารจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเครื่องใช้ประกอบภาคการผลิตที่หดตัว ทั้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า และยอดขายภาคการผลิตอุตสาหกรรม

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกหดตัวในหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ส่งไป สเปน, ลาว ตามความต้องการที่ลดลง สอดคล้องกับการส่งรถยนต์ไป สเปน, ลาว ที่หดตัว และการส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ไปจีนตอนใต้หดตัว ตามคำสั่งซื้อที่ลดลง ขณะที่การนำเข้ายังคงหดตัวในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์จากเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.84 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามหมวดอาหารสดและหมวดพลังงาน โดยหมวดอาหารสดเพิ่มขึ้น จากราคาเนื้อสัตว์ เช่น หมู เป็ด และไก่ ที่ความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน สำหรับหมวดพลังงานเพิ่มขึ้น ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนธันวาคม 2562 ขยายตัวสูงขึ้น ตามเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขยายตัวจากเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง ขณะที่เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ชะลอตัว จากการเบิกใช้งบประจำของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอตัว จากธนาคารพาณิชย์ ตามสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อรถยนต์ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หดตัว สำหรับสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์: 0 4391 3534
E-mail: Sunatthc@bot.or.th